

Số: 102/2016/VSM

V/v Giải trình ý kiến nhấn mạnh trên
Báo cáo tài chính soát xét bán niên 2016

Hà Nội, ngày 08 tháng 08 năm 2016

Kính gửi:

- ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC;
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI;
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP HỒ CHÍ MINH.

Công ty Cổ phần Chứng khoán VSM xin gửi tới quý Ủy ban và quý Sở lời chào trân trọng!

Thực hiện theo quy định hiện hành về công bố thông tin, Công ty Cổ phần chứng khoán VSM xin báo cáo và giải trình ý kiến nhấn mạnh của kiểm toán viên trên BCTC soát xét bán niên 2016, như sau:

Trong Báo cáo tài chính soát xét bán niên 2016, đơn vị kiểm toán có nêu các vấn đề cần nhấn mạnh như sau:

- “Tại ngày 30/06/2016, số dư khoản tạm ứng phải thu bà Phạm Thị Hằng – nhân viên phòng tư vấn, cổ đông góp vốn là 10,5 tỷ đồng. Khoản tiền được tạm ứng cho Bà Hằng để thực hiện việc mua 3.000.000 cổ phần của Công ty Cổ phần Ô tô Đông Hà theo ủy quyền của Hội đồng quản trị Công ty. Tới ngày phát hành báo cáo này, các thủ tục để mua cổ phiếu này vẫn chưa hoàn thành”.

Để việc đầu tư được chủ động, HĐQT Công ty thực hiện ủy quyền và giao cho cá nhân trên đây thực hiện đàm phán với các đối tác về việc mua cổ phần của các đơn vị trên trong khoảng giá mà HĐQT phê duyệt. Sau khi cá nhân này đàm phán thành công và hai bên ký biên bản ghi nhớ về việc đầu tư, chúng tôi sẽ thực hiện cơ cấu các khoản mục đầu tư để đầu tư vào các Doanh nghiệp này theo đúng tỷ lệ và tuân thủ các quy định hiện hành về đầu tư của Công ty chứng khoán.

- “Tại thời điểm 30/06/2016, Công ty không thực hiện việc trích lập dự phòng đối với các khoản đầu tư vào trái phiếu và cổ phiếu chưa niêm yết với tổng giá trị là 110 tỷ đồng do không có cơ sở xác định giá trị thị trường của các chứng khoán này”.

Thực hiện theo nội dung Thông tư 146/2014/TT-BTC, do không có cơ sở xác định giá giao dịch thị trường của chứng khoán này nên Công ty không thực hiện trích lập dự phòng đối với khoản đầu tư vào trái phiếu và cổ phiếu chưa niêm yết.

Chúng tôi xin báo cáo Quý Ủy ban và Quý Sở nội dung như trên.

Xin trân trọng cảm ơn quý Ủy ban và quý Sở!

CÔNG TY TNHH HĂNG KIỂM TOÁN

AASC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



Phạm Thị Thanh Giang

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VSM



PHẠM THỊ HINH